
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่  2/2559 

วันพุธที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เวลา 13.00  - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

 

ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธาน 
  2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 1 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 2 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิ้ม                    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์  
  7. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
   8. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 9. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 12. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ลิมาวงษ์ปราณ ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 15. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา  ลิ้มสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 16. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 17. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบําบัด  
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์  
 19. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 21. อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 22. อาจารย์ ดร.มนตอ์มร ปรีชารัตน์  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ต้ังนิพนธ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 24. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจัดการ  
 25. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ  
 26. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์  วิทยาลัยศาสนศึกษา  
 27. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิรริาช  
 28. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญเพ็งรักษ์  รองประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี ่ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 30. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  
 31. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
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 32. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ   ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 34. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค ์  ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
 35. อาจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ  
 36. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญนุช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 38. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ สินยัง  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 39. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 2. อาจารย์ พรพิมล ลิ่มเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักด์ิ วงศาวาส  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 4. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ิ  โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
 5. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 8. อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ ศรีสุรกุล   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 504 วันที่ 20 มกราคม 2559 
  ประธานแจ้งว่า ร่างสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 504 วันที่ 20 มกราคม 2559 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ประธานแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2559 วันที่  
27 มกราคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 
มกราคม 2559 และครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการทํางานของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

  1) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้มีการแบ่งงานใหม่เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

   1.1) กลุ่มการศึกษา รับผิดชอบโดยรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ) ซ่ึงจะดูแล
เรื่องการศึกษาท้ังหมด โดยประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ) และ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์) และรับผิดชอบเรื่องการเปิดงาน
ประชุมงานสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาท้ังหมด 

   1.2) กลุ่มบริหาร รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย  
เมธีไตรรัตน์) ซ่ึงจะทํางานประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต) 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์) รวมถึงดูแลการทํางานในแนวราบของหัวหน้ากองต่างๆ ท้ังหมดภายในสํานักงานอธิการบด ี

   1.3) กลุ่มงานวิจัย รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ (รองศาสตราจารย์ นพ.
ประดิษฐ์ สมประกิจ) ซ่ึงจะดูแลงานนโยบายและแผน งานการคลัง งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ซ่ึงจะทํางานประสานกับรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

  2) เรื่องการสร้างสํานักหอสมุดแห่งใหม ่

  3) เรื่องการสร้างอาคารจอดรถ 4 ชั้น อยู่ใต้ดิน และมีห้องประชุม เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจ้งว่า ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 

606 ชั้น 6 สํานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม 
พัวพนัสวัสด์ิ เข้าประชุมแทน  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. มีการเลือกตั้งผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา ผู้อํานวยการฝา่ยการเงิน 
  5) อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
  7) อาจารย์ ประสิทธ์ิ บุญไทย ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม 
  8) อาจารย์ ธวัชชัย สิมมา ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ 
  9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย โกมลหิรัญ เลขาธิการ ปอมท. 
 2. กําหนดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2559 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนนงนุช พัทยา 
 3. ปอมท. จะพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอข้อมูลดังนี้ 
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  1) เสนอผลสรุปการสํารวจ เรื่อง การทบทวนการเปิดและปิดภาคเรียนตาม AEC ซ่ึงผลสรุปคือ 
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน และนักศึกษา มีความคิดเห็นเป็นเอกฉันท์ส่วนใหญ่ตรงกัน คือ ไม่เห็นด้วยกับการ
เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน 

  2) วิธีสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
   2.1) เสนออายุ/วาระ การดํารงตําแหน่งอธิการบดี/นายกสภามหาวิทยาลัย จํานวนมหาวิทยาลัยท่ี

ดํารงตําแหน่ง 
   2.2) ข้อเสนอแนะการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 4. ข้อเสนอแนะของ ปอมท. ต่อ ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. .... 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่ีประชุม ปอมท. มีความเห็นว่า ผู้บริหารไม่ควรดํารง

ตําแหน่งเกิน 2 วาระ และนายกสภามหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี และอธิการบดีไม่ควรเป็นกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย  

 นอกจากนี้  ท่ีประชุม  ปอมท .  ไ ด้พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีความเห็นว่า เป็นเรื่องที่สําคัญ แต่เดิมร่างฯ ฉบับนี้ใช้สําหรับมหาวิทยาลัยท่ีไม่ออกนอกระบบ ต่อมาได้มีการ
เพิ่มเติม ให้รวมถึงข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยในกํากับด้วย มาตราท่ีสําคัญ และมีผลกระทบได้แก่ 

 มาตรา 73(4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากงาน เมื่อถูกสั่งให้ออก เพราะผลการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่กําหนดตามมาตรา 22 

 มาตรา 78 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหน่งในกลุ่มสายงานวิชาการ หากไม่ได้รับตําแหน่งทาง
วิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 64 สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นและสมควร และมาตรา 
88 เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกจากราชการในกรณีต่างๆ 

  มติที่ประชุม  ขอให้สมาชิกศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. .... หากมีข้อเสนอแนะ ขอให้เสนอประธานสภาคณาจารย์เพื่อนําเสนอ ปอมท. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึงจะมีการประชุมท่ี
จังหวัดขอนแก่น 

 

1.5 เรื่องที่ประธานสภาคณาจารย์ได้ดําเนินการไปแล้ว 
 1) ลงนามคําสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์จํานวน 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายกิจการบริหารและ 

ธรรมาภิบาล ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

 2) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อเสนอ อาจารย์ ดร.ณรงค์  
อาจสมิติ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558 
 เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 

1/2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงาน
อธิการบดี ศาลายา ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ เข้าประชุมแทน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1) กําหนดพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  2558 ในวันที่ 2 กันยายน  2559  
ณ มหิดลสิทธาคาร 

 2) กําหนดวันซ้อมย่อย วันที่ 29 สิงหาคม 2559 วันซ้อมใหญ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 



 
 

 
 

5

 3) สภาคณาจารย์ได้เสนอชื่อกรรมการต้อนรับอาจารย์สักขีพยานไปเรียบร้อยแล้ว 
 4) คณะกรรมการดําเนินงานฯ ขอให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อสมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็น

อาจารย์สักขีพยาน จํานวน 20 คน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง ขอให้เสนอชื่อภายในเดือน พฤษภาคม 2559 
 5) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ขอให้กรรมการทุกฝ่ายเสนอแผนการ

ดําเนินงาน 
  ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.7 การเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 เลขาธิการแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจําท่ีว่างลงก่อนวาระ จํานวน 1 ตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.
พรชัย มูลพฤกษ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 5 
พฤษภาคม 2559 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.8 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2559 ในส่วน

ของสภาคณาจารย์ มี 2 รายการ คือ 
 - การจัดสัมมนาวิชาการประจําปีของสภาคณาจารย์ จํานวน 150,000 บาท 
 - เงินอุดหนุนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จํานวน 25,000 บาท 
 สําหรับรายการอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการของประธานฯ ค่าใช้

สอยอื่นๆ จะรวมอยู่ในหมวดค่าใช้สอยของสํานักงานอธิการบดี สามารถเบิกได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่าย 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.9 แสดงความยินดี 
 ท่ีประชุมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภา

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 2561 
  ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดี 

 

1.10 ประธานสภาอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ครบวาระ 
 เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จะ

ครบวาระการดํารงตําแหน่งประธานสภาอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ท่ีประชุมได้แสดงความขอบคุณ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ท่ีได้ต้ังใจ ทุ่มเท และเสียสละทํางานให้กับสภาคณาจารย์ 

  ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความขอบคุณ 
  

1.11 บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งว่า ได้เปลี่ยนลายเซ็นผู้มีอํานาจลงนามเบิกจ่าย จากเดิม รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย  

พีรพัฒน์ดิษฐ์ อดีตประธานสภาคณาจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 016225209-8 สาขาศิริราช โดยได้ปิดบัญชีดังกล่าว และมาเปิดบัญชีใหม่ ชื่อบัญชี “สภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333258481-7 สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้เพื่อให้สะดวกในการ 
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ฝาก-ถอน เนื่องจากสํานักงานสภาคณาจารย์ ต้ังอยู่ท่ีสํานักงานอธิการบดี ศาลายา มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
จํานวน 36,727.31 บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559    
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้ทําหนังสือเวียนแจ้งให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่เวียนแจ้งสมาชิกทางอีเมล์ มีสมาชิก 3 คน เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย มา 3 ชื่อ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาคัดเลือก หรืออาจจะเสนอชื่อเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนน 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อเพิ่มเติม และให้สมาชิกลงคะแนนโดยวิธีลับ 
 มติที่ประชุม เสนอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
 

3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้ทําหนังสือเวียนแจ้งให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารที่เวียนแจ้งสมาชิกทางอีเมล์ มีสมาชิก 2 คน เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มา 2 ชื่อ จงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพิ่มเติม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจํานวน  
17 ชื่อ 

 มติที่ประชุม เสนอให้ประธานสภาคณาจารย์พิจารณานําเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ จํานวน 14 ชื่อ ส่วนรายชื่อ
ท่ีเกิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานสภาคณาจารย์ หรือจะเสนอในสิทธิส่วนบุคคลของประธานสภาคณาจารย์ก็ได้ 

 

3.3 การจัด Retreat สภาคณาจารย์ ปี 2559 
  ประธานชี้แจงว่า สภามหาวิทยาลัยได้จัด retreat เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2559 สรุปสาระสําคัญตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ซ่ึงเห็นว่ามีประเด็นที่สําคัญหลายประเด็นที่สภาคณาจารย์จะนําไปเป็นหัวข้อในการ retreat ของสภาคณาจารย์ 
นอกจากนี้ มติท่ีประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559 มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ รับไป
ดําเนินการร่างโครงการจัด retreat ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ได้จัดทําร่างโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ให้ข้อมูลว่า จะจัด retreat เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์กับการ

บริหารมหาวิทยาลัย” วันที่ 8-9 เมษายน 2559 ณ asita eco resort จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการแจ้งสมาชิกเพื่อขอให้เสนอชื่อเข้าร่วม retreat และเสนอชื่อ

เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัด retreat 
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3.4 การตอบปัญหาที่สมาชิกสอบถาม 

 ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559 ประธานได้ขอให้สมาชิกต้ังคําถามเพื่อให้
อธิการบดีตอบในที่ประชุมสภาคณาจารย์ แต่เนื่องจากอธิการบดีมีภารกิจต้องรีบไปก่อน จึงยังไม่ได้ตอบคําถามของสมาชิก จึงขอนําบาง
คําถามมาตอบในการประชุมครั้งนี้ โดยประเด็นคําถามมีดังนี้ 
 1. คําถาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยขอให้มีการ
ปฏิบัติให้เหมือนกันคือ ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้มีสิทธิและการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน ซ่ึง ณ ปัจจุบัน ข้าราชการมีเปอร์เซ็นต์ขึ้น
เงินเดอืนที่สูงกว่าพนักงาน 
 คําตอบ  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้มีการขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยปีละครั้ง ดังนั้น 
ถ้าต้องการให้มีการขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
 2. คําถาม  การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการได้ดําเนินการย้อนหลังตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 แต่ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 16 อย่างไร 
 คําตอบ  อยู่ระหว่างดําเนินการปรับเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย 4% โดยใช้เงินของมหาวิทยาลัยต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2557-กันยายน 2558 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 นั้น มหาวิทยาลัยกําลังขอให้สํานักงบประมาณเกลี่ยเงิน
มาให้ การปรับขึ้นเงินเดือน จะได้เฉพาะพนักงานที่ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 39,630 บาท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557) 
 3. คําถาม  หากข้าราชการเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ปรับเงินเดือน 2 ครั้งในปีนั้นหรือไม่ 
คือ ปรบัตอนเป็นข้าราชการ แล้วเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ปรับอีกครั้งด้วยหรือไม่ 
 คําตอบ  เมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และทํางานไม่น้อยกว่า 4 เดือนในรอบปีนั้น จะได้ปรับ ครั้งที่ 2 
ไม่เกิน 2.5% 
 4. คําถาม  สิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงานมีสภาพไม่ต่างจากผู้ใช้แรงงานทั่วไป (ประกันสังคม) ท้ังที่
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีโรงพยาบาลเองถึง 4 แห่ง ทําไมพนักงานไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับข้าราชการ 
 คําตอบ  ปัจจุบันการใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเลือกโรงพยาบาลที่พอใจ เช่น โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลใดไม่ต้องจ่าย
ค่าส่วนเกินในทุกรายการ แต่ข้าราชการต้องจ่ายส่วนเกินทุกอย่าง กรณีฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิท่ีโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ 
ก็สามารถทําได้ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
 5. ค่าตอบแทน และทุนสนับสนุนการทําวิจัยและโอกาสอ่ืนๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยมหิดล น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทํา
ให้มหาวิทยาลัยมหิดลขาดโอกาสได้คนเก่งมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ให้ข้อมูลดังนี้ 
 1. ฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่ํากว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เงินประจําตําแหน่ง
ใกล้เคียงกัน 
 2. ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เพิ่มเงินเดือนให้ผู้ท่ีประสงค์ออกจากระบบราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
1.7 เท่า แต่มหาวิทยาลัยปรับเพิ่มให้เพียง 1.5 เท่า โดย 0.2 เท่า มหาวิทยาลัยแจ้งว่านําไปจัดสวัสดิการ ซ่ึงกรณีนี้ได้มีบางมหาวิทยาลัย
ฟ้องศาลปกครอง และชนะคดี และได้มีการจ่ายคืนย้อนหลังให้แล้ว มีความเห็นว่า ไม่ถูกหลักการ ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถใช้เงิน 0.2% ไปใช้ในกรณีอื่นได้ 
 มติที่ประชุม มอบหมายให้กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์รับไปพิจารณาศึกษาหาข้อมูล แล้วนํามา
เสนอในการประชุมเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสมาชิกท่ีสนใจเข้าร่วมพิจารณาเรื่องนี้เพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ 
 2. อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ 



 
 

 
 

8

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ 
 

 3.5 การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3.5.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

  ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ แจ้งดังนี้ 

 1. กองทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 
“เขียนหนังสือ/ตําราอย่างมีเทคนิค พิชิตตําแหน่งทางวิชาการ" โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ และ  
ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ เมื่อวันศุกร์ท่ี 29 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ 411 อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้จัดเรียบร้อยไปแล้ว สําหรับครั้งที่ 2 จะจัดในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 2. ได้มีการประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจยั ในวันนี้ เวลา 12.30-13.00 น. โดยคณะกรรมการฯ 
ได้มีมติเลือก อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ เป็นเลขานุการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา

คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 โดยจะมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน มีการจัดโครงการต่างๆ เช่น IPE จะจัดอีกครั้งในปีนี้ 
เช่น Transformative Education สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีปี 1 เป็นโครงการนําร่อง จะจัดใน 8 ส่วนงาน ยังไม่มีข้อสรุป สําหรับฝ่าย
กิจการนักศึกษา จะจัดทําแผนงานของฝ่าย และนํามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
                    3.5.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ /คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
และประธานที่ปรึกษาอาคารชุดพักอาศัยฯ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และประธานที่ปรึกษาอาคารชุดพักอาศัยฯ แจ้ง
ว่า ยังไม่มีการประชุม แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
ระบุว่า ให้ผู้ท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย จัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจําเดือนเสนอประธานคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อทราบ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อทราบทุก 6 เดือน แต่เท่าท่ีทราบ คณะกรรมการชุด
นี้ไม่ได้มีการดําเนินการ ฝากประธานสภาคณาจารย์สอบถามข้อมูลผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

3.5.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญนุช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ผลสรุป มีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ จํานวน 5 ราย มีการร้องเรียนเรื่อง
ปลดออก ให้ออก และไม่ต่อสัญญาจ้าง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.5.5 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5.6 คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ฝากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5.7 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบ

กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ได้สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 
2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม  ถ้าสมาชิกมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ขอให้แจ้งได้ท่ี อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ 

     3.5.8 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 

แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารฯ ในวันนี้ เวลา 12.30 น. คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ และไม่ต่อสัญญาจ้าง เป็นปัญหาท่ียังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่จะนํา
เรื่องนี้ไปหารือในการ retreat ของสภาคณาจารย์ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.5.9 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์
และบุคลากร แจ้งว่า ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ แต่สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม จึงได้มีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2559  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า  
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือนมกราคม 2559 ส่งโรงพิมพ์แล้ว ฉบับต่อไป เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ  
ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นบรรณาธิการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5.11 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 
 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน แจ้งว่า มี
เรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง จะประชุมหลังจากเสร็จจากการประชุมสภาคณาจารย์วันนี้ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ   
 4.1 ขอคําแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ 

 เลขาธิการแจ้งว่า ขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ
แก้ไข ขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 การไม่ชดใช้ทุนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ ชี้แจงกรณี อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนศึกษาพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อเรียนจบไม่กลับมาประเทศไทยเพื่อทํางานชดใช้ทุนรัฐบาล ทําให้ผู้คําประกันทั้ง 4 คน ต้องชดใช้หนี้แทน 
รวมประมาณ 8 ล้านบาทเศษ ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ได้ทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆ แล้ว 
   สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีข้อเสนอต่อสภา
คณาจารย์ 2 ประเด็น คือ 
   1) จะกอบกู้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้อย่างไร 
   2) แนวทางช่วยเหลือผู้ค้ําประกันทั้ง 4 คน 
   ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 

1)  เสนอให้มีการยกเลิกใบปริญญาบัตร 
2)  เสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือผู้ค้ําประกันไปก่อนอย่างน้อยก็สามารถทําให้สังคมเห็นว่า

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
3)  ประธานสภาคณาจารย์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ จะนําเสนอต่อ 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
                               มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

 4.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป 
   ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
                               มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 

 
 

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม                          นางสาวสุจิรา  สอนสม 
            ผู้ตรวจรายงานการการประชุม                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 


